
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

-------------------------------------- 
 
รายนามกรรมการที่มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๓.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๔.   นายกิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๕.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๖.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๗.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
๘. พลโท ประเชิญ   ไชยกิจ   กรรมการ 
๙.  นายอภิสิทธิ์    เพชรหงษ์  กรรมการ 
๑๐. นายณัฐพงศ์    ชัยมงคล   กรรมการ 
๑๑. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๑๓. นางจันทรา    เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   รองศาสตราจารย์พัชรี   สวนแก้ว   ที่ปรึกษา 
๒.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๓.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง  กรรมการ 
๕.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายสภุัส     มังสาทอง  วิศวกรไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ 
๒.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  โอวาทนุพัฒน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
๓.   นายโชติพงศ์    ลิสวน   ผู้แทนกรรมการสภานักศึกษา 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๙.๓๐  น. 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมารส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗                                    ๒/๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       วาระที ่๑.๑ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ 
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                
ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ มติที่ประชุม
โดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๘)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๘)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ 
  
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๘)/๒๕๖๗ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
       ๓.๑ รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๘)/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบ โครงการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน โดยมอบหมายให้ ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย ประสานงานกับวิทยากร  



รายงานการประชุมคณะกรรมารส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗                                    ๓/๗ 

 

ทั้ง ๓ คน ได้แก่ ดร.สนิท จังมงคลกาล ดร.ไชยทัศน์ อ่ิมส าราญรัชต์ และ ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล ในการ
ด าเนินการจัดเสวนาในกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน” ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗           
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ในการนี้ ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ การอบรมจัดในรูปแบบการเสวนา ทั้งระบบ Online และ Onsite ณ อาคารรักตะกนิษฐ 
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้ทาบทาม ดร.กัญญาทอง หรดาล อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยได้หารือรูปแบบของการด าเนิน
รายการโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ตามระยะเวลาที่ก าหนด กลุ่มแรกจะเป็นการปรับ Mindset ให้นักศึกษา            
รู้ว่าการท างานควรจะมีทักษะด้านใด และเส้นทางการเดินสู่ตลาดแรงงานที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์ นักศึกษา
ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร และเพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จึงขอเสนอหัวข้อ
การจัดเสวนา คือ “จุดประกาย... ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ”  

 
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบรายงาน

ความคืบหน้าโครงการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรก าหนดเวลาในการเสวนาน้อยกว่า ๓ ชั่วโมง เนื่องจากหากใช้เวลามากอาจมีนักศึกษาจ านวน
หนึ่งไม่สนใจ 

๒. กิจกรรมการเสวนาจะมีการสัมภาษณ์งานนักศึกษาเพ่ือเป็นกรณีศึกษา อาจใช้เวลาประมาณคนละ 
๒ นาที โดยแบ่งเป็น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และอ่ืน ๆ ให้เห็นลักษณะของการสัมภาษณ์งาน  

๓. ช่วงประเด็นถามตอบ ควรมีกรุ๊ปไลน์ (Group Line) เพ่ือส่งประเด็นค าถามและคัดกรองข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อไม่ให้มีข้อมูลในกลุ่มไลน์ใหญ่มากเกินไป 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
 
       วาระท่ี ๔.๑  แผนประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง  เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒(๑๗)/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
ปีที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประเด็นการเสนอแนวทาง/โครงการ            
ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงที่ประชุมมีมติขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่ น าเสนอแผนประหยัดพลังงาน  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกองอาคารสถานที่ น าเสนอแผนการจัดการพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยได้สรุปผลการประหยัดพลังงานโดยเปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 



รายงานการประชุมคณะกรรมารส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๙)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗                                    ๔/๗ 

 

พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการประหยัดพลังงานที่ใช้ด าเนินงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แผนประหยัดพลังงาน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ มอบหมายให้ นายสุภัส มังสาทอง 
วิศวกรไฟฟ้า น าเสนอมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการพลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
คณะท างาน คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดท า
แผนการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย จัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนด 
และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการด าเนินงาน          
ต่ออธิการบดี และทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสนับสนุน
อธิการบดีในการด าเนินการตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

การประหยัดพลังงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ออกประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ          
จัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  

ส าหรับเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าที่มีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นระบบปรับอากาศ
Split Type ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และกองอาคารสถานที่ได้ท างานร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อม ในการส ารวจ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตจะปรับระบบปรับอากาศเป็น VRV / VRF ทั้งหมด 
โดยมีการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทุก ๓ เดือน จะเป็นการล้างย่อย คือ การล้างฟิลเตอร์ ตรวจเช็คน้ ายาแอร์ 
และตรวจเช็คน้ ายาจุดต่อ และทุก ๖ เดือนจะเป็นการล้างใหญ่ด้วยน้ าแรงดันสูง รวมถึงปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็น 
LED ทั้งหมด 

ส าหรับมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งคือ การใช้พลังงานทดแทนหรือ
พลังงานทางเลือก โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือ           
กับการไฟฟ้านครหลวง ในการติดตั้ง Solar Rooftop ท าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ ๑๕ โดยมีอายุสัญญา
ความร่วมมือ ๒๐ ปี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และจะมีโปรแกรม           การ
บริหารจัดการท าให้ทราบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. อาจขอรับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตหลอดประหยัดพลังงาน LED โดยค านวณจ านวนและ
ลักษณะของหลอดไฟที่ใช้ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยใช้จากบริษัทผู้ผลิตเดียว ซึ่งอาจประหยัดงบประมาณ          
ในการติดตั้ง รวมทั้งสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างดี  

๒. การติดตั้ง Solar Rooftop ท าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ ๑๕ ดังนั้นจึงควรต่อรองกับ              
การไฟฟ้านครหลวงในการเพิ่มส่วนต่างค่าไฟฟ้าให้มากข้ึน 
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๓. การติดตั้ง Solar Rooftop จะมีการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า และหากผลิตไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการ
มหาวิทยาลัยสามารถขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบได้หรือไม่  

๔. ควรน าเสนอข้อมูลเป้าหมายและแผนการด าเนินงานประหยัดพลังงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และการใช้
พลังงานทดแทน เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรับทราบ ให้ค าแนะน า และสนับสนุน          
ในส่วนที่สามารถสนับสนุนได้  

๕. การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ควรตรวจสอบและรับรองผลการจัดการ 
พลังงาน เนื่องจากเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องขึ้นทะเบียนกับ         
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่            

๖. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูล และระบบการติดตามข้อมูลด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยรวม          
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้ในการติดตามสถานะ การบริหารจัดการ และการประเมิน       
ผลการด าเนินงานด้านพลังงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเน้นระบบการท างานแบบเรียลไทม์ 
ตอบสนองการท างานได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ไม่เสียเวลาในการประมวลผล  

๗. มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานให้เหมาะสม           
เพ่ือสามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้ในระยะยาว 

 
มติ ที่ประชุม รับทราบ แผนประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 
วาระท่ี ๔.๒  (ร่าง) โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษที่ ๒๐  

 
 สรุปเรื่อง นายโชติพงศ์ ลิสวน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในฐานะ
คณะท างานร่วมกับนายกองค์การนักศึกษา และประธานนักศึกษา น าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) โครงการ
เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษท่ี ๒๐ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  ด้วยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ขอเสนอโครงการเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษที่ ๒๐ เพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รวมถึงความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมของ Gen Z เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ต้องการทักษะการ
สื่อสารและสามารถน าไปใช้ในสถานที่ท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่จะน ามาใช้การปฏิบัติงาน ติอต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแรงกระตุ้นนักศึกษาให้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในกิจกรรมจะมี          
การกล่าวถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ และข้อคิดที่ดี โดยอาจเชิญศิษย์เก่าหรือคณาจารย์ร่วมพูดคุย และ  
มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความม่ันใจและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น  

ส าหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ทาบทามและเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นวิทยากร โดยโครงการ
เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษที่ ๒๐ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
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ในการนี้ จึงได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ น าเสนอเนื้อหา
และลักษณะในการบรรยาย  

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัมน์ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร น าเสนอที่
ประชุม สรุปไดด้ังนี้  
 จากการได้พูดคุยกับนักศึกษาเบื้องต้นเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ ปัญหาของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ เรียนเท่าไรก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่มั่นใจ ประกอบกับ        
การเรียนในห้องเรียน บรรยากาศในการเรียน และเนื้อหาเน้นโครงสร้างภาษาและไวยกรณ์จนเป็นอุปสรรค         
ในการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรก็จะพยายามให้นักศึกษา        
คิดนอกกรอบ ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปสอบจะมีความแตกต่างกัน
โดยจะแนะน าให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ เทคนิคการรักภาษาอังกฤษ และความกล้าในการ           
ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้  อาจจะเชิญศิษย์เก่าเพ่ือให้ ได้มุมมองจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษ                  
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น โรงแรม สายการบิน เป็นต้น การเรียนภาษาอังกฤษและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน          
มีอุปสรรคปัญหาอย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร จนประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษ         
ซึ่งการบรรยากาศจะเน้นการพูดคุยและสอดแทรกเกมส์ ตอบค าถามชิงรางวัล  
 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) โครงการ
เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษท่ี ๒๐ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรเน้นเรื่องการสื่อสารเพ่ือให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก ส าหรับไวยกรณ์สามารถเรียนรู้ได้ภายหลัง  
๒. ควรแนะน าวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ เนื่องจากส่วนหนึ่งนักศึกษาที่ไม่กล้าพูดส่วนหนึ่งอาจไม่รู้ค าศัพท์          

ซึ่งจะมีวิธีอย่างไรในการอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายนั้น ๆ       
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในโลกศตวรรษที่ ๒๐  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
      วาระท่ี ๖.๑  การบริจาคที่ดินเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ 
 
 สรุปเรื่อง ดร.ไชยทัศน์  อ่ิมส าราญรัชต์  แจ้งที่ประชุม เรื่องการบริจาคที่ดินเพ่ือให้ เป็น
สาธารณประโยชน ์โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

เนื่องด้วย นายนพดล พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จะบริจาคที่ดินบริเวณ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็น
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สาธารณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจะนัดหนายผู้บริหารมหาวิทยาลัยในลงพ้ืนที่ดังกล่าว           
ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การบริจาคที่ดิน
เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระท่ี ๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป โดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ครั้งที่            
๓(๒๐)/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัย             
สวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
  
 
  
(นางจันทรา  เลิศอนันต์)              (ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                   กรรมการและเลขานุการ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


